
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งพิเศษ ท่ี ๒/๒๕๖๕ 

เม่ือวันพุธท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล อาคารเทพนม เมืองแมน 

*********************** 
 

ผู้มาประชุม 
๑. รศ.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
๓. ศ.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล กรรมการ 
๔. รศ.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
๕. รศ.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๖. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
๗. ผศ.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
๘. รศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
๙. ศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 

๑๐. รศ.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
๑๑. ศ.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๑๒. อ.วรากร โกศัยเสวี รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา              กรรมการ 
๑๓. รศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซ่ือ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
๑๔. ผศ.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
๑๕. ผศ.ธนาศรี สีหะบุตร หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๑๖. รศ.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
๑๗. รศ.มณฑา เก่งการพานิช หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๘. รศ.พิทยา จารุพูนผล หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
๑๙. อ.วิสันติ เลาหอุดมโชค รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    กรรมการ 
๒๐. ผศ.ศิราณี ศรีใส ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๑. ผศ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๒. ผศ.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๓. นางสาววิไล กลัดพรหม ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
๒๔. นายคณาทรัพย์ ธวัฒติง ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา กรรมการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รศ.มลินี สมภพเจริญ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา 

 



 

 

๒

 
ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม  

๑. ศ.ชูเกียรติ  วิวัฒน์วงศ์เกษม            ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีวสถิติ             
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

๒. ผศ.สุวิสา  มหาสันทนะ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม  
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

๓. ผศ.อัมรินทร์  คงทวีเลิศ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

๔. ผศ.ชัชวาล  สิงหกันต์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

๕. อ.ประสงค์ กิติดํารงสุข ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ 
(นานาชาติ) 

๖. ผศ.สุคนธา   ศิริ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโรคติดเช้ือและ
วิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

๗. รศ.พัชราณี ภวัตกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
(ภาคปกติ) 

๘. อ.อุมาวดี เหลาทอง 
 

แทนประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์  (ภาคพิเศษ) 

๙. รศ.ปาหนัน  พิชยภิญโญ ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

๑๐. รศ.มธุรส  ทิพยมงคลกุล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 

๑๑. ผศ.ยุวนุช  สัตยสมบูรณ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข  
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

๑๒. รศ.วราภรณ์  เสถียรนพเก้า ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) 

๑๓. รศ.สุพพัต ควรพงษากุล ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
(นานาชาติ) 

๑๔. รศ.มณี   ชะนะมา ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข 
(นานาชาติ) 

๑๕. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ แทนประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (นานาชาติ) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อ.อุมาวดี เหลาทอง แทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน 
๒. นางสาวเกศวรี ปัญญาธรรม หัวหน้างานบริหารการเงิน 
๓. นางสาวสุนันทา ไตรภพ หัวหน้างานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 



 

 

๓

๔. นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 

รศ.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม และ 
ได้ดําเนินการประชุมโดยแจ้งวัตถุประสงค์การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งพิเศษ ท่ี ๒/๒๕๖๕  เพ่ือ
ร่วมกันหารือ ๒ ประเด็น คือ 

       ๑. กําหนดภาระงานของกลุ่มงานการศึกษา และภาระงานของงาน/หน่วยงาน ภายใต้กลุ่มงาน
            การศึกษา  
                  ๒. หารือแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา และ 
                      แนวทางการบริหารจัดการงานบัณฑิตร่วมกัน 
        ท่ีประชุม   :   รับทราบ 
 
  จากน้ันประธานมอบหมาย ผศ.ไชยนันต์  แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา นําเสนอ
หลักการและเหตุผลความท้าทายการศึกษาในปัจจุบัน และวัตถุประสงค์การจัดต้ังสํานักงานบัณฑิตศึกษา ดังน้ี  

        ๑. การลดลงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต้องการหน่วยงานท่ีมาดูแลแก้ไขปัญหา  
                   ๒. หลักสูตร ไม่ตอบโจทย์ ผู้เรียนต้องการหน่วยงานท่ีมาดูแลแก้ไขปัญหา  
                   ๓. นักศึกษาไม่ได้รับข้อมูลท่ีต้องการหรือถูกต้องจากเจ้าหน้าท่ีหลกัสูตร  
                   ๔. ปริมาณหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีปริมาณมาก ซ่ึงต้องทําการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 
                       มีการควบคุมคุณภาพผ่าน AUN- QA ต้องมีเจ้าหน้าท่ีดูแลเฉพาะ  

        ๕. เร่งทําการศึกษาแบบยืดหยุ่นเพ่ือการ upskill reskill ได้แก่การเปิดรายวิชา MAP-C และ  
            Microcredit 

                   ๖. งานท้าทาย/ ภารกิจดําเนินงาน/ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ รายละเอียดดังตาราง 
ความท้าทาย ภารกิจดําเนินงาน เจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบ 
การลดลงของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ต้องการหน่วยงานที่มา
ดูแลแก้ไขปัญหา 

ทําการปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ       
ความต้องการของผู้เรียน  
 

นางสาวศศิธร 
บูรณ์เจริญ 

หลักสูตร ไม่ตอบโจทย์ ผู้เรียน ต้องการ
หน่วยงานท่ีมาดูแลแก้ไขปัญหา 
ปริมาณหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมี
ปริมาณมาก ซ่ึงต้องทําการปรับปรุง
หลักสูตรตามวงรอบ มีการควบคุม
คุณภาพผ่าน AUN-QA ต้องมีเจ้าหน้าท่ี
ดูแลเฉพาะ  

- ดําเนินการให้มีการตรวจหลักสูตรตาม
มาตรฐาน AUN-QA ตามกําหนดเวลาต่างๆท่ี 
มหาวิทยาลัยกําหนด 
- นําข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการตรวจใน
ระดับ นําสู่การปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

นางสาวสุณิสา 
ปิติพงษ์สุนทร 
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เร่งทําการศึกษาแบบหยุ่นเพ่ือการ 
upskill reskill ได้แก่ การเปิดรายวิชา 
MAP-C และ Microcredit 
 

- ดูแลการนํารายวิชามาทํา MAP-C และ 
Microcredit  โดยจัดทําตามแบบฟอร์มต่างๆ 
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และนําเข้าประชุม
คณะกรรมการบัณฑิต เพ่ือพิจารณา  
- อํานวยความสะดวกและตอบคําถามให้กับ
อาจารย์ท่ีสนใจ   

 

เร่งทําการศึกษาแบบบูรณการหลักสูตร 
เช่น Dual Degree, Joint Degree  
 

ดําเนินการด้านธุรการให้กับหลักสูตรของคณะ
ท่ีแจ้งความประสงค์จะทํา Dual Degree 
Joint Degree กับหลักสูตรอ่ืน / คณะหรือ
มหาวิทยาลัยอ่ืน 

นางสาวกฤติญา 
โฉมงาม 

ความต้องการรายวิชาที่เป็น E-learning 
ของนักศึกษา  
 

- รวบรวมและติดตาม รายวิชาที่ได้จัดทําเป็น 
e-learning เพ่ือตอบตัวช้ีวัดต่างๆ ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 
- ดูแล platform e-learning ของคณะ
ร่วมกับงาน IT 
- อํานวยความสะดวกให้กับรายวิชาท่ีติดต่อ
ในการทําคลิปวิดีโอ 

นางยุพดี       
รักษ์มณี 

นักศึกษา ไม่ได้รับข้อมูลท่ีต้องการหรือ
ถูกต้องจาก เจ้าหน้าท่ีหลักสูตร  
 

ดูแลการให้ข้อมูลต่างๆ และให้คําปรึกษากับ
นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ของสํานักงาน  

นายเกียรติศักด์ิ  
อินทรบุญ 
นางพิสมัย  
มณีแจ่มใส 

การสร้างศักยภาพด้านภาษา ด้าน
วิชาการ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษา 

จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา เพ่ือสร้างศักยภาพ
ท่ีจําเป็นสําหรับนักศึกษา และสร้างเครือข่าย
ให้นักศึกษา 

นางพิสมัย  
มณีแจ่มใส 

เป็นหน่วยงานใหม่ ท่ีต้องติดต่อกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 
 

- ดูแลการนัดหมายและออกหนังสือต่างๆของ
สํานักงานบัณฑิตศึกษา (ภายใต้ งานบริหาร
การศึกษา) 
- ตรวจวิทยานิพนธ์ภาษาไทยของนักศึกษา   
ทุกหลักสูตร 

นางสาวอรัญญา 
จันทร 

ความต้องการของผู้เรียนด้านทรัพยากร
ท่ีสนับสนุนการเรียน การสอน เช่น 
บุคลากร ห้องเรียน  
 

- จัดการทรัพยากรกลางของคณะ เช่น เรื่อง
ห้องเรียน เรื่องจัดบุคลากรให้กับรายวิชา
แกนกลางท่ีร้องขอ 
- ดูแลด้านการเงินและพัสดุของสํานักงาน
บัณฑิตศึกษา 

นางสาวจิรายุส 
สุทธินันตการ 
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วัตถุประสงค์การจัดตั้งสํานักงานบัณฑิตศึกษา 
๑. ปรับปรุงควบคุมคุณภาพของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงผลักดันการเปิด – ปิด

หลักสูตร 
๒. บริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมผู้เรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
๓. นํานโยบายด้านการศึกษาระดับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย และคณะไปสู่การปฎิบัติ  
๔. พัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีและเครือข่ายระหว่างนักศึกษา

แต่ละหลักสูตร  
๕. บริหารจัดการทรัพยากรของคณะที่สนับสนุนการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตร  
๖. ให้บริการข้อมูลท่ีสอบถามเกี่ยวข้องการศึกษาในระดับบัณฑิต กับท้ังนักศึกษาไทยและต่างประเทศ 
๗. ทุกหลักสูตร สามารถปรับปรุงตามวงรอบและเปิดรับนักศึกษาได้ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 
๘. มีจํานวนนักศึกษาเข้าเรียนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
๙. ปริมาณนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในระยะเวลาท่ีกําหนด เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
๑๐. มีปริมาณรายวิชา MAP-C และ Microcredit เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
๑๑. มีรายวิชาท่ีใช้ platform Learning Management System (LMS) ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใน PA 

ของคณะ ร้อยละ ๑๐๐ (เฉพาะรายวิชาท่ีเปิดสอน) 
๑๒. จํานวนหลักสูตรท่ีจัดทําเป็น Dual degree,  Joint Degree เพ่ิมข้ึนปีละ ๑ หลักสูตร 
๑๓. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในแต่ละช้ันปี และท่ีสําเร็จการศึกษาเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ ๑๐ ในแต่ละปี  
๑๔. ภาพสรุปแผนการดําเนินงาน : สํานักงานบัณฑิตศึกษา 

  
                   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ต่อจากน้ัน ประธานเชิญผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังน้ี 

๑. บทบาทหน้าท่ีของสํานักงานบัณฑิตศึกษา เม่ือมีการจัดต้ังเรียบร้อยแล้ว การปฏิบัติงานของ
สํานักงานบัณฑิต ควรจะมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเป็นศูนย์รวมการให้บริการสนับสนุนงานหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ท่ีจะก่อให้เกิดความคล่องตัว ท้ังน้ีเสนอให้หารือศิษย์เก่าท่ีมีประสบการณ์/ เครือข่าย/
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แหล่งทุน มาร่วมให้การสนับสนุนแก้ปัญหา และร่วมวางภาพการพัฒนางานด้านการศึกษาในอนาคต เพ่ือให้มีภาระ
งานสอดคล้องกับการจัดต้ังสํานักงานบัณฑิตต่อไป  

๒. บุคลากรท่ีจะมาปฏิบัติงานท่ีสํานักงานบัณฑิตศึกษา มีการกําหนดความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์รวมถึงภาระงานท่ีจะต้องปฏิบัติงานท้ังหมดมีอะไรบ้าง 

๓. ควรแสดงให้เห็นแตกต่าง ของการดําเนินงานก่อนมีสํานักงานบัณฑิตศึกษา กับหากมีสํานักงาน
บัณฑิตศึกษา จะมีความแตกต่าง/มีผลดีเพ่ิมข้ึนอย่างไร  เสนอให้มีการเปรียบเทียบโครงสร้างเดิมกับโครงสร้างใหม่ 
เพ่ือให้เกิดความเห็นชัดเจนข้ึน 

๔. ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย จัดระบบและกลไกรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรต่างๆ ผ่านประธาน
หลักสูตร ทางระบบออนไลน์ในทุกกระบวนงาน ซ่ึงต้องใช้ User Password ของประธาน (ซ่ึงเป็นรหัสข้อมูล
ส่วนตัวของประธานไม่สามารถมอบหมายให้ส่วนกลางได้)  เม่ือมีสํานักงานบัณฑิตศึกษา จะมีแนวทางหารือกับ
บัณฑิตวิทยาลัยปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานอย่างไร   

๕. การจัดกระบวนเพ่ือระดมสมองของผู้เกี่ยวข้อง ควรมีการรับฟังผู้เกี่ยวข้องให้ครบ และสรุปประเด็น  
จัดลําดับการดําเนินงาน เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน จากน้ันนําประเด็นที่ต้องการหาแนวทางไปจัดทําเป็นการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันได้  

๖. คณะฯ ได้กําหนดทดลองจัดต้ังสํานักงานบัณฑิตศึกษา โดยกําหนดแนวทางในการกําหนดให้
เจ้าหน้าท่ีจากภาควิชาและหลักสูตร ส.ม. และ ส.ด. ท่ีมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะฯ ท่ีมีเจ้าหน้าท่ี ๒ คนต่อภาควิชาขึ้นไป มาร่วมปฏิบัติงานท่ี
สํานักงานบัณฑิตศึกษาในทุกวันพฤหัสบดีต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา ๔ เดือน (กรกฏาคม – ตุลาคม ๒๕๖๕)   

๗. เสนอให้พิจารณาประเด็นปัญหาท่ีพบ จัดลําดับเร่งด่วนและจัดทําเป็นโมเดล เพ่ือดําเนินการจัดทํา
แผนผลักดันก่อน ๒ - ๓ โมเดลเพ่ือแก้ปัญหา กรณีการดําเนินการท่ีมีระบบงานของคณะรองรับอยู่แล้ว เช่น การ
จัดส่งหนังสือผ่านคณะฯ สามารถแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยส่งผ่านเข้าทางงานสารบรรณคณะฯ และใช้ช่องทางการ
รับ-ส่งตามระบบงานสารบรรณของคณะฯ ได้เลย อน่ึงหลักสูตรท่ีมีการปรับเปลี่ยนประธานใหม่ จะพบปัญหาไม่
ทราบข้ันตอนในการปฏิบัติงานสํานักงานบัณฑิตศึกษา สํานักงานบัณฑิตศึกษาก็อาจจะมีการจัดระบบและกลไก
เพ่ือให้การสนับสนุนมีการกระตุ้นเตือน มีข้ันตอน กระบวนงานต่างๆ สนับสนุน  

๘. ความคาดหวังให้สํานักงานบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบงานจัดกิจกรรม Open house จัด
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรท้ังหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ  (การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร) จัดทําด้าน
การตลาด จัดระบบบริหารจัดการ Map-C/ Microcredit/E-leaning จัดพ้ืนท่ี International Zone หรือพ้ืนท่ี
กิจกรรมสําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษให้มีพ้ืนท่ี Co-Learning ร่วมท้ังระบบดูแล
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนกลาง เช่น ทุน สวัสดิการ และระบบดูแลนักศึกษา ท้ังหลักสูตรไทยและหลักสูตร
นานาชาติ  

๙. เห็นชอบท่ีจะมีการจัดต้ังสํานักงานบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ถ้าไม่มีกรณีดึงเจ้าหน้าท่ีจากภาควิชา
มาอยู่ท่ีสํานักงาน เน่ืองจากภาควิชามีสัดส่วนเจ้าหน้าท่ี ๒ คน/ อาจารย์ ๑๐ คน สนับสนุนงานในทุกภารกิจของ
ภาควิชา ในขณะท่ีสํานักงานคณบดีมีเจ้าหน้าท่ีจํานวนมาก จึงขอเสนอให้ทบทวนการกําหนดให้เจ้าหน้าท่ี
ภาควิชาต้องมาปฏิบัติงานประจําท่ีสํานักงานบัณฑิตศึกษา ท้ังน้ีโดยทางปฏิบัติเจ้าหน้าท่ีท่ีประจําอยู่ภาควิชา/
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หลักสูตร ก็ปฏิบัติงานร่วมกับงานบริหารการศึกษาฯ อยู่แล้ว เสนอให้คณะพิจารณาให้เจ้าหน้าท่ีจากสํานักงาน
คณบดีมาปฏิบัติงาน เน่ืองจากมีจํานวนเจ้าหน้าท่ีมาก  อน่ึงขณะน้ีมีความกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงในอนาคตท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนจะดําเนินไปด้วยดีจริงหรือไม่ ถ้าไม่ดีก็จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของภาควิชา ท่ี
ขณะน้ีก็มีจํานวนอาจารย์ลดลง มีข้อตกลงการปฏิบัติงานท่ีภาควิชาต้องดําเนินการให้คณะแต่ละปีอย่างต่อเน่ือง
ด้วย 
       ประธานช้ีแจง เรื่องสืบเน่ืองจากคณะกรรมการประจําคณะฯ ให้ความเห็นชอบปรับโครงสร้าง
สํานักงานคณบดี เพ่ือปลดล๊อกเกณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีกําหนดว่าการจัดต้ังงาน ต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี 
จํานวน ๕ คนข้ึนไป  ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเจ้าหน้าท่ีภายในสํานักงานคณบดี จึงได้มีการ
เสนอปรับโครงสร้างสํานักงานคณบดี จากเดิมจํานวน ๑๒ งาน คงเหลือจํานวน ๓ งาน ประกอบด้วย (๑) งาน
บริหารจัดการ  (๒) งานการศึกษา  (๓) งานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบาย  
  ภายใต้งานการศึกษา จากเดิมคืองานบริหารการศึกษาและกิจการศึกษา ปรับเป็น ๒ หน่วยงานคือ 
งานระดับปริญญาตรี และงานระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษาได้
ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

๑๐. ท่ีประชุมเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง ระบุปัญหาท่ีเกิดจากงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ว่ามี
ปัญหาเร่ืองอะไรบ้างท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ท่ีมีบัณฑิตวิทยาลัยทําหน้าท่ีบริหารจัดการ
ระบบและกลไกในการจัดการศึกษา หากพบว่ามีหลักสูตรท่ีมีปัญหามีปัญหาตรงจุดไหน  และขอเสนอให้มีการ
กําหนดภาระงานของสํานักงานบัณฑิตศึกษาว่าควรมีภาระงานอะไรบ้าง และร่างโมเดลท่ีจะสามารถจัดทําได้ 
กําหนดแผนงานแต่ละช่วงเวลาปฏิบัติงานให้ชัดเจน ท้ังน้ีเน่ืองจากไม่ต้องการให้เกิดการเพ่ิมงาน เพ่ิมข้ันตอนท่ีจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการปฏิบัติงานท่ีใช้ระยะเวลามากข้ึน ยกตัวอย่างกรณีท่ีบัณฑิตวิทยาลัยยกเลิก
ระบบเอกสาร ขอเสนอให้หน่วยสารบรรณดําเนินการรับ-ส่งเอกสาร โดยให้เจ้าหน้าท่ีสํานักงานบัณฑิตศึกษาไป
ทํางานท่ีสําคัญมากกว่า  
         ในการน้ีประธาน นําเสนอร่างการปรับสํานักงานบัณฑิตศึกษา รูปแบบท่ี ๒  กําหนดให้มีการ
จัดต้ังสํานักงานบัณฑิตศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้มีองค์ประกอบ
บุคลากรท่ีเข้าปฏิบัติงานท่ีสํานักงานบัณฑิตศึกษาท้ังหมดมาจากส่วนกลาง จะไม่เกี่ยวข้องกับบุคลากรท่ีมาจาก
หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน ซ่ึงให้ปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีสังกัดอยู่เดิมต่อไป  ท้ังน้ีสํานักงานบัณฑิตศึกษาจะมี
บทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุนภาระงานในภาพรวมของการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา อน่ึงขอให้บุคลากร
และภาควิชาท่ีมีเจ้าหน้าท่ีประจําอยู่ในปัจจุบันปฏิบัติงานให้ได้ตามประสิทธิภาพโดยการกํากับดูแลจากประธาน
หลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา ให้เกิดประสิทธิผลในการดําเนินการต่อไป  และให้สํานักงานบัณฑิตศึกษามีหน้าท่ี
ประสานงานโดยตรงกับบุคคลากรของแต่ละภาควิชา/ หลักสูตรน้ันๆ สําหรับหน่วยงาน/ หลักสูตรใดท่ีไม่มี
เจ้าหน้าท่ีประสานงานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน ให้เป็นหน้าท่ีของภาควิชา/หลักสูตรน้ันๆ จัดหา
โดยตรง  อน่ึง กรณีเกิดความเสียหายเกิดข้ึนกับหลักสูตร เช่น เปิดหลักสูตรไม่ได้เน่ืองจากดําเนินงานปรับปรุง
หลักสูตรได้ไม่ทันเวลาตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด ขอให้อยู่ในความรับผิดชอบของประธานหลักสูตร/ หัวหน้า
ภาควิชา  



 

 

๘

 จากน้ันประธาน แจ้งช่องทางการส่ือสารหลัก กําหนดให้จัดทําเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการ (ไม่ใช่
ส่งผ่านทางอีเมล) โดยประธานแจ้งว่าจะมอบอํานาจการลงนามหนังสือด้านการศึกษา ให้แก่รองคณบดีฝ่ายบริหาร
การศึกษา  สําหรับการสื่อสารช่องทางไลน์ จะเป็นแค่ช่องทางสื่อสารเสริมเท่าน้ัน 
 

 ประธานสุรปข้อตกลงจากท่ีประชุม ดังนี้  
๑. เห็นชอบให้มีการจัดต้ังสํานักงานบัณฑิตศึกษา   
๒. ให้ประธานหลักสูตรทําการสํารวจความต้องการ/ ความคาดหวังต่อการจัดต้ังสํานักงานบัณฑิตศึกษา

และจัดทําเป็นข้อเสนอแนวทางการดําเนินงานท่ีสามารถไปถึงเป้าหมายของความต้องการ/ ความคาดหวังต่อ
การจัดต้ังสํานักงานบัณฑิตศึกษา และนําผลสรุปท่ีได้ส่งมายังรองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา เพ่ือรวบรวม
จัดเป็นข้อมูลนําเข้าในการประชุมฯ ครั้งต่อไป 

๓.  ให้คณะจัดส่งแบบสอบถามท่ีใด้จากการอบรมการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร จากบริษัท 
NPC ให้ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือนําไปใช้ทําการวิเคราะห์หลักสูตร แล้วนําข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์มาเสนอแนะในการจัดต้ังสํานักงานบัณฑิต ในการประชุมครั้งต่อไป  
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๑๐ น. 
 
 นางสาววิไล  กลัดพรหม 

       ผู้จัดทํารายงานการประชุม 
                                   ผศ.ไชยนันต์  แท่งทอง 
                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


